

# Dịch vụ Work permit cho người nước ngoài

## ngoài



Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài tại Anpha chỉ từ 6.000.000 đồng. Bạn cần cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, gọi ngay Anpha nhé!

### ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (WORK PERMIT) CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI?

Người nước ngoài khi muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, tiếng Anh là work permit. Đồng thời, giấy phép lao động cũng là yếu tố quan trọng để người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú.

Theo đó, các điều kiện để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:

Từ 18 tuổi trở lên và đủ năng lực hành vi dân sự;

Có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

Được sự bảo lãnh từ công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam;

Có giấy xác nhận không tiền án tiền sự hoặc phiếu lý lịch tư pháp;

Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc;

Có hợp đồng lao động với thời hạn không vượt quá thời hạn của giấy phép lao động.

### PHÍ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (WORK PERMIT) CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Anpha nhận các dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài chỉ từ 6.000.000 đồng, 20 - 25 ngày, với đầy đủ các dịch vụ như sau:

Cấp mới giấy phép lao động;

Gia hạn giấy phép lao động;

Cấp lại giấy phép lao động.

Tuy nhiên, trước và sau thủ tục làm work permit (giấy phép lao động) cho người nước ngoài, bạn cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau:

Trước khi xin giấy phép lao động: Phiếu lý lịch tư pháp - Trọn gói từ 1.500.000 đồng;

Sau khi được cấp giấy phép lao động: Thẻ tạm trú - Trọn gói từ 5.000.000 đồng.

Để tiết kiệm thời gian và không ảnh hưởng đến kế hoạch làm việc của người nước ngoài tại Việt Nam, hãy tham khảo chuỗi dịch vụ trọn gói làm phiếu lý lịch tư pháp - xin giấy phép lao động - làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Anpha.

Xem thêm: [Dịch vụ giấy phép lao động](#) cho người nước ngoài

## Miễn thị thực 5 năm Việt Nam

Miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài vào Việt Nam là hình thức được nhiều người quan tâm hiện nay. Bởi chỉ cần làm một lần nhưng giá trị sử dụng của nó lâu dài so với hình thức miễn thị thực đương nhiên. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có được các thông tin liên quan cần thiết khi làm giấy miễn thị thực.

Theo như khái niệm thì đối tượng được miễn thị thực 5 năm là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Điều kiện được miễn thị thực 5 năm.

Theo nghị định số 82/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/9/2015 thì điều kiện được miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài như sau:

- Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay cho hộ chiếu còn giá trị ít nhất 1 năm kể từ ngày nhập cảnh.

- Có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

- Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh được quy định tại điều 21 và điều 28 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Xem thêm: [miễn thị thực 5 năm việt nam](#) cho người nước ngoài

## E-visa là gì? Những điều về e-Visa mà

### bạn cần biết

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của internet, việc thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý trên nền tảng trực tuyến trở nên cần thiết. Nhờ đó mà việc đưa các ứng dụng công nghệ vào quản lý cũng trở thành xu hướng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đây là lý do khiến eVisa ra đời, tạo nền tảng vững chắc trong việc quản lý các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh. Giúp quy trình này diễn ra mượt mà và thuận lợi hơn.

E-VISA LÀ GÌ?

Evisa là gì? e-Visa là từ được viết tắt từ cụm từ "Electronic Visa", hoặc bạn cũng có thể gọi nó là visa điện tử. Đây là giấy phép được cấp bởi Các cơ quan có thẩm quyền, cho phép người sở hữu được phép nhập cảnh vào một quốc gia cụ thể để làm việc, du lịch hoặc lưu trú với mục

đích ngắn hạn khác trong khoảng thời gian nhất định. Hiện tại, e-Visa là một hình thức mới nhất của thị thực.

Trước đây, visa điện tử được cấp dưới dạng dán, đó có thể là một sticker hoặc dấu mực đóng vào hộ chiếu (passport). Trước đó, đương đơn cần hoàn thành tờ khai xin visa và nộp tại Cơ quan lãnh sự, sau đó chờ kết quả xét duyệt.

Tuy nhiên, theo xu thế toàn cầu hóa, khi nhu cầu xuất ngoại của người nước ngoài tăng cao trong khi quỹ thời gian làm việc của Đại sứ quán lại không nhiều thì sự ra đời của e-Visa đã mang đến nhiều tiện ích. Theo đó, ngày nay khi xin thị thực điện tử, bạn có thể thực hiện ngay trên máy tính, sau đó in ra và mang theo khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu.

e-visa

E-Visa Việt Nam cho phép người nước ngoài nhập cảnh duy nhất 1 lần. (Ảnh: Internet)

E-VISA VIỆT NAM LÀ GÌ?

E visa Việt Nam cũng tương tự như e-Visa nói trên. Tuy nhiên, với chính sách thị thực riêng biệt thì cách làm visa du lịch điện tử vào Việt Nam chỉ áp dụng cho công dân của những quốc gia sau:

Argentina, Armenia, Azerbaijan, Ireland, Belarus, Bulgaria, Ba Lan, Brunei, Hàn Quốc, Đức, Colombia, Chile, Cộng hòa Czech, Cuba, Đan Mạch, Đông Timor, Mỹ, Hungary, Hy Lạp, Italy, Nga, Kazakhstan, Anh, Luxembourg, Myanmar, Mông Cổ, Panama, Nhật Bản, Peru, Phần Lan, Philippines, Pháp, Romania, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Trung Quốc (không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử), Uruguay, Slovakia, Venezuela và Na Uy.

Nguồn: [Visatop](#)